
 

1 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทนุ 
ของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานบรอดแบนดอ์นิเทอรเ์น็ต จัสมิน (JASIF) ประจ าปี 2566 

 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 9.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ซึ่งมีการ
ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 7 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร ์เลขที่ 175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจดัการ
ของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ต จสัมิน (JASIF) (“กองทุนรวม”) ไดม้ีการจดัส่งขัน้ตอนการใชง้าน
ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) พรอ้มทัง้ชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) ใหแ้ก่ผูถ้ือ
หน่วยลงทนุผ่านทางอีเมลที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดแ้จง้ไวล่้วงหนา้ก่อนการประชมุแลว้ 

การแนะน าก่อนการประชุม 

 คุณกวิสรา ทิศาดลดิลก ผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นพิธีกรที่ประชุม (“พิธีกร”) ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม และชีแ้จงต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ประจ าปี 2566 (“ที่ประชุม”) ว่าการประชุมสามญั
ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ประจ าปี 2566 ในครัง้นี ้เป็นการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสภ์ายใตพ้ระราชก าหนดว่าดว้ย
การประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎระเบียบอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

 จากนัน้ พิธีกรไดแ้นะน าผูบ้ริหารจากบรษิัทจดัการ ในฐานะบริษัทจดัการของกองทนุรวม และผูท้ี่เก่ียวขอ้งที่เขา้รว่ม
ประชมุ ดงันี ้

1. ผูบ้รหิารของบรษิัทจดัการกองทนุรวม 

คณุพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผูจ้ดัการ และประธานท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) 

คณุนพวรรณ แสวงกิจ  ผูจ้ดัการกองทนุ 

คณุเบญจมาฑฐ์ จรูญวงศน์ิรมล ผูจ้ดัการกองทนุ 

2. ที่ปรกึษาทางเทคนิค จากบรษิัท เอเอ็มอาร ์เอเซีย จ ากดั (มหาชน) 

 คณุวรวิทย ์โกแสนตอ  ผูจ้ดัการอาวโุสของบรษิัท เอเอ็มอาร ์เอเซีย จ ากดั (มหาชน) 

3. ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

คณุณภพ ธนาวิชญกร   

คณุลกัษณา วงษ์แสงเพ็ชร   

4. ที่ปรกึษากฎหมายจากบรษิัท อารแ์อล เคานเ์ซิล จ ากดั 

 คณุเกษมสี สกลุชยัสิรวิิช  ทนายความหุน้ส่วน 
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5. ผูด้แูลผลประโยชนจ์ากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

คณุวรนิชชา สอนอินทร ์

 คณุจกัรนิทร ์บรรเทา 

นอกจากนี ้พิธีกรไดแ้นะน า บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (“เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ”) ซึ่งเป็นผูใ้หบ้ริการ
ระบบควบคมุการประชมุ ที่จะรบัหนา้ที่ในเรื่องของการลงทะเบียนและบนัทึกคะแนนในการประชมุ 

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชมุ พิธีกรแถลงต่อที่ประชมุว่ามีผูถื้อหน่วยลงทนุเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 52 ราย ถือ
หน่วยลงทุนรวมกันได ้121,532,697 หน่วยและโดยการมอบฉันทะ 86 ราย ถือหน่วยลงทุนรวมกันได ้3,235,029,586 หน่วย 
รวมผูถื้อหน่วยลงทุนที่เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ณ เวลาเริ่มประชุมทัง้หมด 138 ราย ถือหน่วยลงทุน
รวมกนัได ้3,356,562,283 หน่วย หรือคิดเป็นรอ้ยละ 41.9570 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด 

 จากนั้น พิธีกรแถลงต่อที่ประชุมต่อไปว่า ตามหลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ก าหนดใหใ้นการประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหน่วยลงทนุ ตอ้งมีผูถื้อหน่วยลงทนุและผูร้บัมอบ
ฉันทะจากผูถื้อหน่วยลงทุนมาประชมุไม่นอ้ยกว่า 25 (ยี่สิบหา้) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้หมด 
และตอ้งมีหน่วยลงทนุนบัรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม 
จึงจะเป็นองคป์ระชุม ซึ่งขณะนี ้จ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนที่เขา้ร่วมประชุม และจ านวนหน่วยลงทุนดังกล่าว ถือว่าครบองค์
ประชมุตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. แลว้ 

 ในล าดบัต่อมา พิธีกรไดเ้ชิญ คุณพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผูจ้ดัการของบริษัทจดัการ ในฐานะประธานฯ 
กล่าวตอ้นรบัผูถื้อหน่วยลงทนุ และผูเ้ขา้รว่มประชมุ และเปิดการประชมุ 

คุณพรชลิต พลอยกระจ่าง ประธานฯ กล่าวสวสัดีและตอ้นรบัผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และไดม้อบหมายให้
พิธีกรชีแ้จงวาระการประชมุ ขัน้ตอนและวิธีการด าเนินการประชมุต่อที่ประชมุ 

พิธีกรชีแ้จงวาระการประชมุทัง้หมด 5 วาระ ดงันี ้

วาระท่ี 1  รบัทราบการจดัการกองทนุรวมในเรื่องที่สาคญั 

วาระท่ี 2  รบัทราบฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของกองทนุรวม ส าหรบัปี 2565 

วาระท่ี 3  รบัทราบการจ่ายเงินปันผล ส าหรบัปี 2565 

วาระท่ี 4  รบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม และค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี ส าหรบัปี 2566 

วาระท่ี 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้มี) 
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นอกจากนัน้ พิธีกรไดช้ีแ้จงขัน้ตอนและวิธีการด าเนินการประชมุ มีรายละเอียดดงันี ้

1.  ที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุมที่ไดส้่งใหท้่านผูถ้ือหน่วยลงทุน
ทุกท่านล่วงหนา้ก่อนการประชุม 

2. การประชมุสามญัประจ าปี 2566 นี ้ทกุวาระเป็นวาระเพื่อรบัทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

3. เมื่อมีการน าเสนอในแต่ละวาระเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถส่งค าแนะน าหรือค าถามต่าง ๆ 
ที่เก่ียวขอ้งกับวาระนั้น ๆ ไดต้ามความเหมาะสม โดยจะตอ้งระบุชื่อและนามสกุล พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถื้อ
หน่วยลงทนุเขา้รว่มประชมุเอง หรือเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ก่อนที่จะมีการส่งค าแนะน าหรือค าถามทกุครัง้ เพื่อ
ประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกตอ้งครบถ้วน ในการนี ้บริษัทจัดการเปิดช่องทางในการส่ง
ค าแนะน าและค าถามระหว่างประชมุ ดงันี ้

3.1 ช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (Chat) 

การส่งค าแนะน าหรือค าถามโดยการพิมพ ์ใหไ้ปที่เมนู Chat ในหนา้ต่าง E-meeting เพื่อพิมพ์
ขอ้ความและส่งเขา้มายังระบบ โดยใหเ้ลือกผูร้บัเป็น JASIF Q&A กรณีที่ไม่ไดเ้ลือกตามที่แจ้ง 
ค าแนะน าหรือค าถามจะส่งมาไม่ถึงกองทนุรวม 

3.2 ช่องทางการสนทนาระบบเสียง 

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่
เจา้หนา้ที่ควบคมุระบบส่งค าเชิญใหส้นทนาได ้และกรุณาปิดไมคโ์ครโฟนหลงัจากที่สนทนาเสรจ็
ทุกครัง้ กรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถสนทนาผ่านไมคโ์ครโฟนได ้ภายในระยะเวลา 1 นาที 
ขอความกรุณาส่งค าแนะน าหรือค าถามมาทางช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (Chat) แทน 

4.  บริษัทจดัการจะเวน้ช่วงเวลาในการส่งค าแนะน าหรือค าถามประมาณ 1 นาที หากไม่มีผูถื้อหน่วยลงทนุส่ง
ค าแนะน าหรือค าถามเขา้มาภายใน 1 นาทีหลังจากการน าเสนอแต่ละวาระแลว้ จะถือว่าไม่มีผูถื้อหน่วย
ลงทนุมีค าแนะน าหรือค าถาม และการประชมุจะด าเนินต่อไป 

5. บริษัทจัดการขอความกรุณาสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เขา้ร่วม
ประชุมท่านอื่นไดใ้ชสิ้ทธิเช่นกัน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลือกพิจารณาตอบค าถาม และ
รวบรวมค าถามในเรื่องเดียวกนัเพื่อตอบในครัง้เดียวกนั ทัง้นี ้เพื่อเป็นการกระชบัเวลา 

เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทนุคดัคา้นหรือไม่เห็นดว้ยกบัขัน้ตอนและวิธีการด าเนินการประชมุดงัที่พิธีกรไดช้ีแ้จงขา้งตน้ จึง
ถือว่าที่ประชุมเห็นดว้ยกับขั้นตอนและวิธีการด าเนินการประชุมดังกล่าว และพิธีกรจึงเริ่มน าที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณา
รบัทราบวาระการประชมุตามที่ก าหนดในหนงัสือเชิญประชมุ ดงัต่อไปนี ้
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เร่ิมการประชุม 

วาระที ่1 รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเร่ืองทีส่ าคัญ 

พิธีกรเชิญคณุเบญจมาฑฐ์ น าเสนอรายละเอียดของวาระนีต้่อที่ประชมุ 

คณุเบญจมาฑฐ์ น าเสนอโดยเริ่มจากล าดบัเหตกุารณท์ี่ส  าคญัๆ ของกองทนุรวม และสญัญาที่มีความส าคญักับ
ทัง้รายรบัและรายจ่ายของกองทนุรวม ดงันี ้

กองทุนรวมจดัตัง้ขึน้เมื่อปี 2558 โดยเขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นเสน้ใยแกว้น าแสง หรือสาย OFC โดยซือ้จากบริษัท 
ทริปเปิลที บรอดแบนด ์จ ากัด (มหาชน) (“TTTBB”) จ านวน 980,500 คอรก์ิโลเมตร ดว้ยมลูค่าเงินลงทนุ 55,000 ลา้นบาท ซึ่ง
เงินลงทุนทัง้หมดมาจากการระดมทุนจากนักลงทุน (เรียกทรพัยสิ์นในส่วนนีว้่า “ทรพัยสิ์น JASIF1”) โดยสาย OFC ดงักล่าว
เป็นอุปกรณท์ี่ใชเ้ป็นโครงข่ายหลักส าหรบัการใหบ้ริการในธุรกิจโทรคมนาคม เช่น Mobile broadband, Fixed broadband 
หรือ Cable TV และมีลกัษณะเป็นโครงข่ายหลกัที่เชื่อมระหว่างภมูิภาค และเชื่อมระหว่างจงัหวดั ทัง้นี ้ภายหลงัจากที่กองทนุรวม
ไดเ้ขา้ซือ้ทรพัยสิ์นดงักล่าวจาก TTTBB แลว้ กองทุนรวมไดด้  าเนินการปล่อยเช่ากลบัเพื่อให ้TTTBB น าไปประกอบธุรกิจการ
ใหบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตบา้นในนาม 3BB ภายใตส้ญัญาเช่า 2 สญัญา อนัจะกล่าวถึงในล าดบัถดัไป 

ต่อมาในปี 2562 (หลงัจากการตัง้กองทุนรวมเป็นระยะเวลา 4 ปี) กองทุนรวมไดเ้ขา้ลงทุนเพิ่มเติมในทรพัยสิ์น
เสน้ใยแกว้น าแสง หรือ สาย OFC อีกจ านวน 700,000 คอรก์ิโลเมตร ดว้ยมลูค่าการลงทนุ 38,000 ลา้นบาท โดยมีที่มาจากการ
กูย้ืมเงินสถาบันการเงินจ านวนรอ้ยละ 40 และจากการระดมทุนจากนักลงทุน และ/หรือ ผูถื้อหน่วยเดิม จ านวนรอ้ยละ 60 
(เรียกทรพัยสิ์นในส่วนนีว้่า “ทรพัยสิ์น JASIF2”) โดยลกัษณะสายเสน้ใยแกว้น าแสงที่เขา้ลงทุนในครัง้นี ้มีลกัษณะเป็นโครงข่ายรอง
ที่เชื่อมระหว่างอ าเภอ ระหว่างต าบล และหมู่บา้นต่างๆ ทัง้นี ้ลกัษณะและโครงสรา้งของสญัญาเช่ามีความคลา้ยคลึงกันกับ
ทรพัยสิ์น JASIF1 

ส าหรับเหตุการณท์ี่ส  าคัญ ในปี 2565 กองทุนรวมไดจ้ัดประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครัง้ที่ 1/2565 ซึ่งที่
ประชมุมีมติดงันี ้

วาระที่ 1.1 พิจารณาอนุมตัิใหบ้รษิัทจสัมิน อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) (“JAS”) ด าเนินการขายหน่วยลงทนุ
ในกองทนุรวม และการขายหุน้สามญัใน TTTBB ใหแ้ก่บริษัท แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ ากัด (“AWN”) และ/หรือบคุคลที่ 
AWN ก าหนด ตลอดจนผ่อนผนั และ/หรือแกไ้ข รายละเอียดบางประการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนตวัผูส้นบัสนนุจาก JAS เป็น 
AWN และ/หรือบุคคลที่ AWN ก าหนด รวมถึงการแกไ้ขขอ้หา้มในการแข่งขันกับกองทุนรวมและเรื่องอื่น ๆ ภายใตส้ัญญา
ขอ้ตกลงด าเนินการ และแกไ้ขโครงการจดัการกองทนุรวมตามที่จ าเป็นเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมติของที่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุ  

ที่ประชมุมีมติอนมุตัิในวาระดงักล่าว 

วาระที่ 1.2 พิจารณาอนุมตัิผ่อนผนั และ/หรือ แกไ้ขรายละเอียดบางประการที่เกี่ยวขอ้งกบัการเช่าและค่าเช่า
เสน้ใยแกว้น าแสง (OFCs) และยกเลิกสญัญาประกนัรายไดค้่าเช่า และสญัญาใหบ้รกิารจดัหาผูเ้ช่าทรพัยสิ์น และการเพิ่มค่าเช่า
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ล่วงหนา้ที่ TTTBB ตกลงช าระใหก้องทุนรวม และแกไ้ขโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จ าเป็นเพื่อใหส้อดคลอ้งกับมติ
ของที่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุ ซึ่งรวมถึงการแกไ้ขโครงการจดัการกองทนุรวมเพื่อใหก้องทนุรวมสามารถคืนเงินลงทนุในจ านวน
ไม่เกินค่าเช่าล่วงหนา้ที่ TTTBB ตกลงช าระใหก้องทนุรวม  

ที่ประชมุมีมติไม่อนมุตัิในวาระดงักล่าว 

วาระที่ 1.3 พิจารณาอนุมัติผ่อนผัน และ/หรือแก้ไข รายละเอียดบางประการที่เก่ียวข้องกับสัญญาขอ้ตกลง
ด าเนินการ และยกเลิกสญัญาบญัชีธนาคาร และแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวมตามที่จ าเป็นเพื่อใหส้อดคลอ้งกับมติของ
ที่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุ 

ที่ประชมุมีมติอนมุตัิในวาระดงักล่าว 

ทัง้นี ้รายละเอียดของมติที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุ ครัง้ที่ 1/2565 สามารถดาวนโ์หลดไดท้ี่ www.jas-if.com 

ส าหรบัสถานะการณปั์จจุบนั หลงัจากการประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนครัง้ที่ 1/2565 คือ AWN อยู่ระหว่าง
ด าเนินการให้เงื่อนไขบังคับก่อนอื่นๆ ส าเร็จลุล่วง กล่าวคือ การขออนุมัติจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (หรือ กสทช.) และ AWN ยังประสงคท์ี่จะใหม้ีการท าธุรกรรมการจ าหน่ายหน่วย
ลงทนุในกองทนุรวมใหแ้ก่ AWN ซึ่งคาดว่าจะเสรจ็สิน้ภายในไตรมาสที่สองของปี 2566 

ล าดบัต่อมา คณุเบญจมาฑฐ์รายงานต่อที่ประชมุเพิ่มเติมเก่ียวกบัสญัญาที่มีความส าคญักบัรายรบัและรายจา่ย
ของกองทนุรวม โดยสามารถแบ่งออกเป็นสญัญาที่ส าคญั 2 สญัญา ดงันี ้

1. สญัญาเช่าหลกั 

ทรพัยสิ์นของกองทนุรวมจ านวนรอ้ยละ 80 ของทรพัยสิ์น JASIF1 และทรพัยสิ์น JASIF2 อยู่ภายใตส้ญัญาฉบบั
นี ้ซึ่งอตัราค่าเช่าในปัจจุบนั (ปี 2566) อยู่ที่ 454.91 บาท ต่อคอรก์ิโลเมตรต่อเดือน ซึ่งการเติบโตของค่าเช่าจะอา้งอิงกับดชันี
ราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index : CPI) (“CPI”) ในเดือนธันวาคมของทุกปี ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย ์กล่าวคือ 
ไม่เกินรอ้ยละ 3 และไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 0 โดยหากปีใดดชันีราคาผูบ้ริโภคมีค่าเกินกว่ารอ้ยละ 3 จะปรบัขึน้เป็นรอ้ยละ 3 และ
หากปีใดดชันีราคาผูบ้รโิภคต ่ากว่ารอ้ยละ 0 จะปรบัเป็นรอ้ยละ 0 หรือไม่ปรบัขึน้ 

ส าหรบัระยะเวลาของสญัญาเช่าหลกันัน้จะสิน้สดุวนัที่ 29 ม.ค. 2575 หรืออีกประมาณ 8 ปีกว่าๆ โดยกองทุน
รวมมีสิทธิที่เลือกต่ออายสุญัญาเช่าหลกักบั TTTBB ออกไปอีก 10 ปี หากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตของ TTTBB ถึง 
40,000 ลา้นบาท ในปี 2573 และ TTTBB ไดร้บัใบอนุญาตต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นส าหรบัการประกอบธุรกิจดงักล่าวครบถว้น 
ณ เวลานัน้ 

 

http://www.jas-if.com/
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2. สญัญาประกนัรายไดค้่าเช่า 

ทรพัยสิ์นของกองทนุรวมจ านวนรอ้ยละ 20 ของทรพัยสิ์น JASIF1 และทรพัยสิ์น JASIF2 อยู่ภายใตส้ญัญานี ้ซึ่ง
อตัราค่าเช่าในปัจจุบนั (ปี 2566) อยู่ที่ 802.76 บาท ต่อคอรก์ิโลเมตรต่อเดือน โดยการเติบโตของค่าเช่าจะอา้งอิงกบั CPI ใน
เดือนธันวาคมของทกุปี ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย ์กล่าวคือ ไม่เกินรอ้ยละ 3 และไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 0 ซึ่งมีความคลา้ยคลงึ
กนักบัอตัราการเติบโตของสญัญาเช่าหลกั  

ส าหรบัระยะเวลาการเช่าของสญัญาประกนัรายไดค้่าเชา่นัน้จะสิน้สดุวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์2569 ส าหรบัทรพัยสิ์น
รอ้ยละ 20 ของทรพัยสิ์น JASIF1 และจะสิน้สดุในวนัที่ 29 มกราคม 2575 ส าหรบัทรพัยสิ์นรอ้ยละ 20 ของทรพัยสิ์น JASIF2 
ซึ่งเป็นวนัเดียวกบัวนัสิน้สดุสญัญาเช่าหลกั 

นอกจากสัญญาที่ไดก้ล่าวไปขา้งตน้ กองทุนรวมไดท้ าสัญญาดูแลและบ ารุงรกัษาทรัพยสิ์นกับ TTTBB โดย
ภายใตส้ญัญาฉบบันี ้TTTBB มีหนา้ที่ดูแลทรพัยสิ์นของกองทุนรวมใหอ้ยู่ในสภาพที่ดีและพรอ้มใชง้าน โดยเป็นการดแูลรกัษา
ทั้งในเชิงป้องกันและแกไ้ข ซึ่ง ณ ปี 2566 ค่าบริการดงักล่าวอยู่ที่อตัรา 253.35 บาทต่อคอรก์ิโลเมตรต่อปี และจะปรบัขึน้ใน
อตัรารอ้ยละ 3 ต่อปี 

นอกจากนี ้กองทนุรวมไดเ้ขา้ท าสญัญาตกลงกระท าการกบั TTTBB และ JAS ซึ่งเป็นบรษิัทแม่ของ TTTBB โดย
ภายใตส้ญัญาตกลงกระท าการ JAS และ TTTBB มีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด เช่น 

1. การรกัษาอตัราส่วนทางการเงิน เช่น อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุน หรือจ านวนการก่อหนี ้ตอ้งเป็นไปตามที่ก าหนด
ไวใ้นสญัญา 

2. การเขา้ท าสญัญาไม่แข่งขนัทางการคา้ โดยในกรณีที่ TTTBB ตอ้งการสรา้งเสน้ทางสาย OFC ที่ทบัซอ้นกับ
เสน้ทางของกองทุนรวม TTTBB จะตอ้งขออนุญาตกองทนุรวม หากการด าเนินการดงักล่าวไม่เขา้เงื่อนไขยกเวน้ตามที่ก าหนด
ไวใ้นสญัญา 

3. การส ารองเงินในบญัชี กองทนุรวมไดก้ าหนดว่ารายไดก้่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือม ค่าตดัจ าหน่าย และค่าเช่า
ที่ TTTBB จะตอ้งจ่ายใหแ้ก่กองทนุรวมยอ้นหลงั 12 เดือน (หรือ EBITDAR) หารดว้ย ค่าเช่าที่ TTTBB จะตอ้งจ่ายใหแ้ก่กองทนุรวม
ใน 12 เดือนขา้งหนา้ จะตอ้งมากกว่า 1.25 เท่า โดยหากต ่ากว่า 1.25 เท่า TTTBB จะตอ้งน าเงินสดในส่วนที่ขาดมาใส่ไวใ้น
บญัชีที่ไดต้กลงกนั เพื่อเป็นการประกนัค่าเช่าใหก้องทนุรวม ทัง้นี ้ณ สิน้สดุ 31 ธันวาคม 2565 อตัราส่วนดงักล่าวอยู่ที่ 1.3446 
TTTBB จึงไม่ตอ้งน าเงินสดมาประกนัไวใ้หแ้ก่กองทนุรวม 

4. ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนหรือ lock-up period โดยกองทุนรวมก าหนดให ้JAS ตอ้งถือหน่วยลงทนุ
ในกองทุนรวมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 19 ใน 6 ปีแรก นบัจากวนัที่กองทุนรวมไดเ้ขา้ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 คือวนัที่ 19 พ.ย. 2562  
(สิน้สดุ 19 พ.ย. 2568)  และ JAS ตอ้งถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 15 ในปีที่ 7 จนถึงวนัสิน้สดุสญัญาเช่าหลกั 
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ต่อมาพิธีกรไดเ้รียนเชิญ คณุนพวรรณ แสวงกิจ ในฐานะผูจ้ดัการกองทนุจากบรษิัทจดัการ น าเสนอความเห็น

ของบรษิัทจดัการในวาระท่ี 1 เพื่อประกอบการพิจารณารบัทราบ 

คุณนพวรรณ ไดก้ล่าวสรุปความเห็นของบรษิัทจดัการในวาระที่ 1 ว่าบริษัทจดัการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุม

ผูถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัการกองทนุรวมในเรื่องที่ส  าคญั  

ก่อนเขา้สู่ช่วงการถาม-ตอบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวาระนี ้พิธีกรไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า หากผูเ้ขา้รว่ม

ประชมุตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จะตอ้งระบชุื่อและนามสกลุ พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถื้อหน่วยลงทนุเขา้รว่มประชมุเอง 

หรือเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ก่อนที่จะมีการส่งค าถามทกุครัง้ โดยบรษิัทจดัการเปิดช่องทางในการส่งค าแนะน าและค าถามระหว่าง

ประชมุ ดงันี ้

• ช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (Chat) 

• ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมคโ์ครโฟนที่อุปกรณข์อง

ตนเอง หลงัจากที่เจา้หนา้ที่ควบคมุระบบส่งค าเชิญใหท้่านสนทนาได ้และกรุณาปิดไมคโ์ครโฟนหลงัจากที่

สนทนาเสรจ็ทกุครัง้ 

โดยมีผูถื้อหน่วยลงทนุสอบถามดงันี ้

ผูถื้อหน่วยลงทุนสอบถามว่า กรณีที่ AIS ซือ้กิจการของ TTTBB แต่ไม่ต่อสัญญาเช่าหลักกับกองทุนรวม จะมี
ความเป็นไปไดห้รือไม่ในทางเทคนิค 

คุณนพวรรณ ชีแ้จงว่า การที่ AIS จะต่อสญัญาเช่าหลกักับกองทนุรวมหรือไม่นัน้ จะตอ้งใหท้ี่ประชุมผู้ถือหน่วย
ลงทุนลงมติ ซึ่งบริษัทจดัการยงัไม่ทราบรายละเอียด ถา้บริษัทจดัการทราบเก่ียวกับรายละเอียดการต่อสญัญาเช่าหลกัเมื่อใด 
จะน ามาเสนอต่อผูถื้อหน่วยลงทนุพิจารณาต่อไป 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามว่า ตามที่ปรากฏข่าวว่า AIS ก าลังศึกษาตั้งกองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานของตนเอง 
นอกจากผลกระทบในการเพิ่มเติมทรพัยสิ์นของกองทนุรวม ยงัมีผลกระทบอื่นๆ ต่อกองทนุรวมหรือไม่ 

คุณนพวรรณ ชีแ้จงว่า ตามที่ปรากฏข่าวว่า AIS ก าลังศึกษาตั้งกองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานของตนเองนั้น  แต่
ทรพัยสิ์นมีความแตกต่างจากทรพัยสิ์นของกองทุนรวม กล่าวคือ อาคาร (Tower) หรือ ศนูยข์อ้มลู (Data Center) แต่ทรพัยสิ์น
ของกองทุนรวมเป็นเสน้ใยแกว้น าแสง ซึ่งเป็นอุปกรณท์ี่ใชเ้ป็นโครงข่ายหลักของอุตสาหกรรมบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ต ซึ่งมี
ความส าคญัที่ตอ้งใชใ้นการด าเนินธุรกิจบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ต ดงันัน้ ทรพัยสิ์นของกองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานที่ AIS จะจดัตัง้เอง 
อาจไม่เก่ียวขอ้งกบัทรพัยสิ์นของกองทนุรวม 

ผูถื้อหน่วยลงทนุสอบถามว่า ในกรณีที่ปิดกองทนุรวม ผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดร้บัผลกระทบอย่างไร 
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คุณนพวรรณ ชีแ้จงว่า จากการประชุมวิสามัญผูถื้อหน่วยลงทุนครัง้ที่ 1/2565 ผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติ อนุมัติให้
เปล่ียนแปลงผูส้นับสนุนจาก JAS เป็น AWN แต่ TTTBB ยังคงเป็นผูเ้ช่าทรพัยสิ์นของกองทุนรวมต่อไป แมว้่าจะมีประเด็น 
TTTBB ช าระค่าเช่าล่าชา้ แต่ยงัมิไดผิ้ดนดัช าระค่าเช่า โดย TTTBB ชีแ้จงว่าปัญหาดงักล่าว เกิดจากปัญหาสภาพคล่องของ 
TTTBB ซึ่งอยู่ในระหว่างจัดหาสถาบันการเงินมาใหก้ารสนับสนุนทางการเงิน และด าเนินการลดค่ าใชจ้่าย และเจรจาปรบั
โครงสรา้งค่าเช่ากับกองทุนรวม ส าหรบัการปรบัโครงสรา้งค่าเช่านัน้ เมื่อบริษัทจดัการไดร้บัขอ้เสนอแลว้ จะพิจารณาขอ้เสนอ
ว่ากองทุนรวม และผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้บัประโยชนห์รือไม่ และจัดประชุมวิสามัญผูถื้อหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน
พิจารณาต่อไป 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสอบถามว่า ขอใหบ้ริษัทจดัการชีแ้จงขัน้ตอนการด าเนินการ ถา้หาก TTTBB ไม่สามารถช าระ
ค่าเช่าได ้

คุณนพวรรณ ชีแ้จงว่า ตามสัญญาเช่าหลัก ก าหนดให้ TTTBB ตอ้งช าระค่าเช่าทุกวันที่ 15 ของเดือน และ
สามารถช าระล่าชา้ได ้15 วนั นบัแต่วนัครบก าหนดช าระ แต่ตอ้งช าระค่าปรบัในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี ถา้หาก TTTBB ไม่สามารถ
ช าระค่าเช่าไดภ้ายใน 15 วนั กองทนุรวมจะด าเนินการต่างๆ ตามที่ระบใุนสญัญา กล่าวคือ 1. บอกเลิกสญัญาเช่า 2. เขา้ไปใน
พืน้ท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ของทรพัยสิ์นของกองทนุรวม 3. เรียกรอ้งค่าเช่าที่เหลือ และ 4. ด าเนินการตามกฎหมาย 

สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนสอบถามว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหน่วยลงทุนครัง้ที่ 1/2565 มีมติไม่อนุมัติการ
แกไ้ขสญัญาเช่า จึงท าใหไ้ม่มีการแกไ้ขสญัญาดงักล่าวใช่หรือไม่ 

คณุนพวรรณ ชีแ้จงว่า ตามที่ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุครัง้ที่ 1/2565 มีมติไม่อนมุตัิการแกไ้ขสญัญาเช่า 
ดงันัน้ ถา้ AWN ประสงคจ์ะปรบัโครงสรา้งค่าเช่ากบักองทุนรวม AWN จะตอ้งน าเสนอขอ้เสนอใหม่เพื่อใหท้ี่ประชุมผูถื้อหน่วย
ลงทนุพิจารณาอีกครัง้ 

ผูถื้อหน่วยลงทนุสอบถามว่า ในกรณีที่ปิดกองทนุรวม ผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดร้บัผลกระทบอย่างไร 

คุณนพวรรณ ชีแ้จงว่า จากปัญหาสภาพคล่องของ TTTBB ในปัจจุบัน ยังไม่น่าจะส่งผลไปถึงเหตุการณ์ปิด
กองทุนรวม เนื่องจาก TTTBB พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวอยู่ แต่ถ้าหาก  TTTBB ไม่สามารถช าระค่าเช่าได้ และเกิด
เหตกุารณผิ์ดนดัผิดสญัญาขึน้ บรษิัทจดัการจะตอ้งจดัหาผูเ้ช่ารายใหม่ และถา้หากไม่สามารถหาผูเ้ชา่รายใหม่ได ้บรษิัทจดัการ
จะด าเนินการปิดกองทนุรวม และขายทรพัยสิ์นของกองทนุรวม เพื่อช าระเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ แต่เหตกุารณด์งักล่าวไม่
น่าจะเกิดขึน้ เนื่องจากทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเป็นเสน้ใยแกว้น าแสง ซึ่งเป็นอุปกรณท์ี่ใชเ้ป็นโครงข่ายหลกัของอุตสาหกรรม 
บรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ต และผูป้ระกอบการรายใหญ่ที่ประสงคจ์ะขยายธุรกิจของตนจะตอ้งพึ่งพาทรพัยสิ์นของกองทนุรวม 

ผูถื้อหน่วยลงทนุสอบถามว่า ตามที่ AWN จะเขา้ซือ้หุน้ของ JAS แลว้สถานะของการซือ้หน่วยลงทุนของ JASIF 
เป็นอย่างไร มีโอกาสส าเรจ็มากนอ้ย เพียงใด 
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คุณนพวรรณ ชีแ้จงว่า อา้งถึงจดหมายของ AWN ส่งใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัย ์AWN แจง้ว่า ยงัคงมีความประสงค์
ที่จะด าเนินการต่อในการเขา้ซือ้หุน้ของบรษิัท ทรปิเปิลทีบรอดแบนด ์จ ากดั(มหาชน) (“TTTBB”) และ หน่วยลงทนุในกองทุนรวม 
โดยปัจจุบัน การเขา้ซือ้หุน้ใน TTTBB คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
(กสทช.) อนุมตัิในหลกัการแลว้ และจะน าเขา้ที่ประชมุคณะกรรมการของกสทช. ในวนัที่ 3 พฤษภาคม 2566 เพื่อใหพ้ิจารณา
ต่อไป 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสอบถามว่า หลงัการประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนครัง้ที่ 1/2565 ปรากฏข่าวในดา้นลบต่อ
กองทุนรวม ซึ่งส่งผลต่อราคาหน่วยลงทุน  และ TTTBB ยังมีปัญหาสภาพคล่องที่ส่งผลต่อความสามารถในการช าระค่าเช่า
ใหแ้ก่กองทุนรวม และในอนาคต AWN อาจมีการขอเสนอปรบัโครงสรา้งค่าเช่า ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อผูถื้อหน่วยลงทุน และอาจ
ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มทุนส าหรบัการซือ้ทรพัยสิ์นเขา้มาในกองทุนรวมในอนาคต ดังนั้น จึงขอเสนอแนะใหบ้ริษั ทจัดการ
เจรจากบั AWN ใหเ้รง่ด าเนินการขายทรพัยสิ์นเขา้มาในกองทนุรวม โดยก าหนดค่าเช่าในระดบัต ่า เพื่อถวัเฉล่ียกบัค่าเช่าที่มีอยู่
ในปัจจบุนั ซึ่งคาดว่าจะเป็นผลดีต่อทกุฝ่าย นอกจากนี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุรายดงักล่าวยงัขอเสนอแนะใหบ้รษิัทจดัการเสนอข่าวที่ดี
ของกองทนุรวม เพื่อมิใหร้าคาหน่วยลงทนุลดลง 

คุณนพวรรณ รบัทราบขอ้เสนอแนะของผูถื้อหน่วยลงทุน และชีแ้จงเก่ียวกบัข่าวที่ส่งผลต่อกองทุนรวมว่า กองทุนรวม
มีจรรยาบรรณในการน าเสนอข่าว หรือเผยแพรข่อ้มลู แต่บริษัทจดัการไม่ทราบว่าแหล่งข่าวต่างๆ ที่ใหข้่าวนัน้ เป็นใคร หรือมา
จากใคร ส าหรบัข่าวที่ส่งผลดีต่อกองทนุรวม บรษิัทจดัการยินดีที่จะน าเสนอเมื่อปรากฏขอ้เท็จจรงิดงักล่าว 

คุณพรชลิต ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ส าหรบัการซือ้ทรพัยสิ์นเขา้กองทุนรวมนัน้ บริษัทจดัการจะหารือกบั AWN ในเรื่อง
ดงักล่าว อย่างไรก็ดี ถา้หากพิจารณาจากผลประโยชนท์ี่ AWN จะไดร้บัจากการเขา้ลงทุนเพิ่มเติมในกองทุนรวมนัน้ ประโยชน์
ทางภาษีจะเหลือระยะเวลาประมาณ 3 ปี แต่ถา้หาก AWN จดัตัง้กองทนุใหม่จะไดร้บัผลประโยชนท์างภาษีเป็นระยะเวลา 10 ปี 
บรษิัทจดัการจะน าเรื่องการซือ้ทรพัยสิ์นเขา้กองทนุรวมไปพดูคยุกบั AWN ต่อไป 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามว่า ทรัพยสิ์นของกองทุนรวมเป็นเสน้ใยแก้วน าแสงทั้งหมดใช่หรือไม่ และไม่รวม
โครงข่ายสายทองแดงใช่หรือไม่ 

คณุนพวรรณ ชีแ้จงว่า ทรพัยสิ์นของกองทนุรวมเป็นเสน้ใยแกว้น าแสงทัง้หมด ไม่มีโครงข่ายสายทองแดง 

ผูถื้อหน่วยลงทุนจึงเสนอความเห็นว่า TTTBB มีโครงข่ายสายทองแดงจ านวนมาก เมื่อผูบ้ริโภคเปล่ียนการใชง้าน
จากสายทองแดง เป็นเสน้ใยแกว้น าแสง จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระค่าเช่าของ TTTBB นอกจากนี ้จากที่
คุณพรชลิต ชีแ้จงเก่ียวกับผลประโยชนท์างภาษีระหว่างการที่ AWN ลงทุนในกองทุนรวม กับการจัดตัง้กองทุนขึน้ใหม่ ผูถื้อ
หน่วยลงทุนเขา้ใจว่า AWN จะไดร้บัผลประโยชนท์างภาษี เมื่อเวลาที่ไดร้บัเงินปันผล ดงันัน้ ถา้หากกองทุนรวมประสงคจ์ะให ้
AWN ต่อสญัญาเช่าหลกั หรือขายทรพัยสิ์นเขา้มายงักองทุนรวม กองทุนรวมจะตอ้งเสนอราคาซือ้ทรพัยสิ์นของ AWN ที่ท าให ้
AWN ไดร้บัผลประโยชนเ์ทียบไดก้บัผลประโยชนท์ี่ AWN จะไดร้บัในกรณีที่จดัตัง้กองทนุใหม่ 
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คุณเบญจมาฑฐ์ ชีแ้จงเก่ียวกับการไดร้บัผลประโยชนท์างภาษีว่า ผูท้ี่จะไดร้บัผลประโยชนท์างภาษีนัน้ จะตอ้ง
เป็นบคุคลธรรมดา บรษิัทจดทะเบียน หรือนิติบคุคล ไม่ไดร้บัผลประโยชนท์างภาษี ดงันัน้ ส าหรบักรณีที่ AWN จดัตัง้กองทนุขึน้ใหม่ 
บุคคลธรรมดาที่ซือ้หน่วยลงทุนจะไดป้ระโยชนท์างภาษีนี ้ซึ่งท าใหอ้ตัราผลตอบแทนที่ผูถื้อหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา
จะได้รับนั้นเพิ่มขึน้ จึงเป็นที่น่าสนใจของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการคาดว่าปัจจัยนี ้เป็นปัจจัยหนึ่งที่  AWN จะใช้
ประกอบการพิจารณาว่าจะด าเนินการอย่างไรในอนาคต 

ผูถื้อหน่วยลงทุนเสนอความเห็นเก่ียวกับการเสนอข่าวที่ส่งผลกระทบในดา้นลบของกองทุนรวม โดยเสนอให้
บริษัทจดัการเสนอขอ้เท็จจริงของกองทุนรวม และอธิบายสถานกาณข์อง TTTBB เพื่อป้องกันการเสนอข่าวที่ส่งผลกระทบใน
ดา้นลบของกองทนุรวม 

คณุนพวรรณ รบัทราบขอ้เสนอแนะของผูถื้อหน่วยลงทนุ และชีแ้จงแกไ้ขขอ้มลูที่ไดแ้จง้เก่ียวกบัระยะเวลาสิน้สดุ
ของผลประโยชนท์างภาษี โดยผลประโยชนน์ีจ้ะสิน้สดุในปี 2567  

เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทนุสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงแจง้ต่อที่ประชมุวา่ เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ 

จึงไม่มกีารลงมติ และคณุนพวรรณสรุปว่าที่ประชมุรบัทราบการจดัการกองทนุรวมในเรื่องที่ส  าคญั 

วาระที ่2 รับทราบฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของกองทุนฯ ประจ าปี 2565 

พิธีกรเรียนเชิญใหค้ณุเบญจมาฑฐ์ น าเสนอรายละเอียดของวาระนีต้่อที่ประชมุ 

คุณเบญจมาฑฐ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทจดัการไดส้รุปงบแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน

ของกองทุนรวมประจ าปี 2565 มีรายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายงานประจ าปี 2565 ที่ไดจ้ัดส่ง

ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีใ้นรูปแบบ QR Code ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

1. งบก าไรขาดทนุ 

ในปี 2565 รายไดร้วมของกองทุนรวม เท่ากับ 10,293 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.30 จาก 10,162 ลา้นบาท 

ในปี 2564 โดยสาเหตุหลกัมาจากอตัราดอกเบีย้ที่ปรบัเพิ่มสงูขึน้ ท าใหร้ายไดจ้ากดอกเบีย้รบัเพิ่มขึน้ โดยในส่วนของรายได้

ค่าเช่าปี 2565 ปรบัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.23 เท่ากบั 10,269 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบั 10,144 ลา้นบาท ที่เป็นรายไดใ้นปี 2564 

ส าหรับค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมในปี 2565 อยู่ที่ 1,443 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.80 จาก 1,432 

ลา้นบาท ในปี 2564 โดยสาเหตหุลกัมาจากค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการบริหารกองทุนรวม ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 

และค่าใชจ้่ายอื่นๆ เพิ่มขึน้ ส่วนค่าใชจ้่ายทางการเงิน หรือตน้ทุนทางการเงิน (Finance cost) ลดลงประมาณรอ้ยละ 4 จาก 

797 ลา้นบาทในปี 2564 เหลือ 765 ลา้นบาทในปี 2565 เนื่องจากกองทนุรวมมีตน้เงินกูท้ี่ลดลง 

ในปี 2565 กองทนุรวมมีก าไรจากการลงทุนสทุธิ 8,850 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.38 จาก 8,729 ลา้นบาท 

ในปี 2564 แต่กองทุนรวมบนัทึกขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทุน 5,200.09 ลา้นบาท เป็นผลขาดทนุ
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เพิ่มขึน้รอ้ยละ 642 จากปี 2564 ที่ขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุเท่ากบั 700 ลา้นบาท ดงันัน้ ในปี 2565 

กองทนุรวมมีการเพิ่มขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงานเท่ากบั 3,650.40 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัการเพิ่มขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิ

จากการด าเนินงานของปี 2564 แลว้ ลดลงรอ้ยละ 54.54 

2. งบแสดงฐานะทางการเงิน 

ส าหรบัสินทรพัยข์องกองทุนรวมลดลงจาก 104,397 ลา้นบาท ในปี 2564 เป็น 99,493 ลา้นบาท ในปี 

2565 ซึ่งสาเหตุหลกัๆ มาจากการลดลงของมลูค่ายุติธรรมของทรพัยสิ์นเสน้ใยแกว้น าแสง กล่าวคือ ราคาประเมินลดลงจาก 

100,000 ลา้นบาทในปี 2564 เหลือ 94,800 ลา้นบาทในปี 2565 

ส าหรบัหนีสิ้นของกองทนุรวมในปี 2565 มีจ านวนทัง้สิน้ 14,346 ลา้นบาท ลดลงจาก 15,380 ลา้นบาท 

ในปี 2564 โดยมีสาเหตจุากการลดลงของเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารจาก 14,317 ลา้นบาทในปี 2564 เป็น 13,282 ลา้นบาท 

ในปี 2565 ดว้ยเหตนุี ้ท าใหสิ้นทรพัยส์ทุธิของกองทุนรวมในปี 2565 เท่ากบั 85,147 ลา้นบาท ลดลงจาก 89,016 ลา้นบาท ใน

ปี 2564 

ต่อมาพิธีกรไดเ้รียนเชิญ คุณนพวรรณ ในฐานะผูจ้ัดการกองทุนจากบริษัทจัดการ น า เสนอความเห็นของ

บริษัทจดัการในวาระท่ี 2 เพื่อประกอบการพิจารณารบัทราบ 

คุณนพวรรณ ไดก้ล่าวสรุปความเห็นของบริษัทจัดการในวาระที่ 2 ว่า บริษัทจัดการเห็นสมควรน าเสนอให้

ที่ประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุนรบัทราบฐานะการเงิน สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 และผลการด าเนินงานของกองทุนรวม

รอบระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 

ในช่วงการถาม-ตอบ เก่ียวกบัวาระท่ี 2 นี ้มีผูถื้อหน่วยลงทนุสอบถาม ดงันี ้

ผูถื้อหน่วยลงทนุสอบถามว่า ขอใหบ้รษิัทจดัการอธิบายเก่ียวกับการขาดทนุจากการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น 

คณุนพวรรณ ชีแ้จงว่า ทรพัยสิ์นของกองทนุรวมเป็นเสน้ใยแกว้น าแสง ซึ่งจะตอ้งมีการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นใน

แบบ Income Approach กล่าวคือ การน ากระแสรายไดร้บั หักดว้ยค่าใชจ้่าย จะไดร้บักระแสรายไดร้บัสุทธิ จากการประชุม

วิสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุครัง้ที่ 1/2565 ผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์น และผูต้รวจสอบบญัชี มีความเห็นว่า กองทุนรวมมีแนวโนม้ที่

จะตอ้งประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นลดลง โดยการประมาณใหค้่าเช่าลดลง จึงท าใหก้องทนุรวมประเมินค่าเช่าลดลงเหลืออยู่ที่ 402 บาท 

ต่อคอรก์ิโลเมตรต่อเดือน ส่งผลใหม้ลูค่าทรพัยสิ์นของกองทนุรวมลดลง 

ผูถื้อหน่วยลงทนุสอบถามวา่ มลูค่าทรพัยสิ์นของกองทนุรวมลดลงเป็นคา่เส่ือมราคา หรือมีสาเหตอุื่นใด 

คุณนพวรรณ ชีแ้จงว่า กองทุนรวมลงทุนในทรพัยสิ์นระยะยาว ไม่มีการค านวณค่าเส่ือมราคา แต่ประเมินมลูค่า

ทรพัยสิ์นแบบ Income Approach ซึ่งกองทุนรวมไดป้ระเมินมูลค่าทรพัยสิ์นลดลง จากการประมาณใหค้่าเช่าลดลง เพื่อให้
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สอดคลอ้งกบัการปรบัลดลงของราคาหน่วยลงทุนตามที่ผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์น และผูส้อบบญัชีเสนอ เพื่อใหส้ะทอ้นมลูค่าที่

แทจ้รงิ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงแจง้ต่อที่ประชมุว่า เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ 

จึงไม่มีการลงมติ และคณุนพวรรณสรุปว่าที่ประชมุรบัทราบฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของกองทนุรวม ส าหรบัปี 2565 

วาระที ่3 รับทราบการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับปี 2565 

พิธีกรเรียนเชิญใหค้ณุเบญจมาฑฐ์ น าเสนอรายละเอียดของวาระนีต้่อที่ประชมุ 

คณุเบญจมาฑฐ์ รายงานต่อที่ประชมุว่า กองทนุรวมมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่นอ้ยกว่าปีละ 
2 ครัง้ ในกรณีที่กองทุนรวมมีก าไรสะสมเพียงพอ โดยการจ่ายเงินปันผลใด ๆ  จะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ เมื่อรวมแลว้ในแต่
ละรอบบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ 

โดยก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ขา้งตน้ ใหห้มายถึงก าไรสทุธิที่มิไดน้บัรวมก าไรจากการเปล่ียนแปลงมลูค่ายตุิธรรม
ของเงินลงทนุและหกัดว้ยรายการเงินส ารองเฉพาะเพื่อการดงันี ้

1. การซ่อมแซมบ ารุงรกัษา หรือปรบัปรุงกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานของกองทุนรวมตามแผนที่ก าหนดไวอ้ย่าง
ชดัเจนในโครงการจดัการกองทนุรวมและหนงัสือชีช้วน แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี รายงานประจ าปี หรือที่บรษิัทจดัการ
ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ 

2. การช าระหนีเ้งินกูย้ืมหรือภาระผูกพนัของกองทุนรวมตามนโยบายการกูย้ืมเงินที่ก าหนดไวอ้ย่างชดัเจนใน
โครงการจดัการกองทุนรวมและหนงัสือชี ้ชวน แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี รายงานประจ าปีหรือที่บริษัทจดัการไดแ้จง้
ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ 

คุณเบญจมาฑฐ์ รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปี 2565 กองทุนรวมมีการ
จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในระหว่างปี เท่ากับ 7,360 ลา้นบาท หรือ เท่ากับ 0.92 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
283.03 เมื่อเทียบกับก าไรสุทธิที่ปรบัปรุงแลว้ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวนั้นมีความสอดคลอ้งกับนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม 

ต่อมาพิธีกรไดเ้รียนเชิญ คุณนพวรรณ ในฐานะผูจ้ัดการกองทุนจากบริษัทจดัการ นาเสนอความเห็นของ
บริษัทจดัการในวาระท่ี 3 เพื่อประกอบการพิจารณารบัทราบ 

คุณนพวรรณ ไดก้ล่าวสรุปความเห็นของบริษัทจัดการในวาระที่ 3 ว่า บริษัทจัดการเห็นสมควรน าเสนอให้
ที่ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปี 2565 
โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ปรากฏในโครงการจดัการกองทนุรวม 
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ในช่วงการถาม-ตอบ เก่ียวกบัวาระท่ี 3 นี ้มีผูถื้อหน่วยลงทนุสอบถาม ดงันี ้

ผูถื้อหน่วยลงทนุ สอบถามวา่ ในปี 2566 กองทนุรวมจะประมาณการจา่ยเงินปันผลไตรมาสละเทา่ใด และ

แนวโนม้อตัราการจ่ายปันผลจะลดลงหรือไม่ 

คุณนพวรรณ ชีแ้จงว่า การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมขึน้อยู่กับรายรบัหลงัหกัรายจ่าย จึงจะน ามาจ่ายเป็น

เงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย และตามที่ผูถื้อหน่วยลงทุนสอบถามเก่ียวกับค่าใชจ้่ายในการยา้ยเสน้ใยแกว้น าแสงลงใตด้ินนัน้ 

ปัจจบุนั TTTBB ยงัไม่ไดข้อเบิกค่าใชจ้่ายส่วนนีม้ายงักองทุนรวม และกองทนุรวมไดส้ ารองเงิน ส าหรบัการด าเนินการดงักล่าวแลว้ 

ในกรณีของทรพัยสิ์น JASIF1  ถา้หากค่าใชจ้่ายในการยา้ยสายลงดินมากกว่าที่กองทุนรวมไดส้ ารองเงินไว ้TTTBB จะเป็น

ผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายส่วนที่เกินดงักล่าวตามที่ตกลงกัน  ส าหรบัทรพัยสิ์น JASIF2 ทาง TTTBB จะรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการ

ย้ายสายลงดินทั้งหมด ทั้งนี ้ส าหรับอัตราการจ่ายเงินปันผลนั้น กองทุนรวมจะพยายามรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลให้

เทียบเท่ากบัปีที่ผ่านมา 

ผู้ถือหน่วยลงทุน สอบถามว่า ในกรณีที่ AWN จะจัดตั้งกองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานของตนเอง เพื่อลงทุนใน

ทรพัยสิ์นที่จะมาแทนที่ทรพัยสิ์นของกองทุนรวม จะมีความเป็นไปไดห้รือไม่ และถือเป็นปฏิบัติผิดขอ้สัญญาหา้มแข่งขนักับ

กองทนุรวมหรือไม่ 

คุณนพวรรณ ชีแ้จงว่า สัญญาเช่าหลัก ห้ามผู้เช่า กล่าวคือ TTTBB ห้ามแข่งขันกับกองทุนรวม แต่มิไดห้า้ม

ผูส้นบัสนนุ ดงันัน้ เฉพาะ TTTBB ที่ถกูหา้มแข่งขนักบักองทุนรวมเท่านัน้ นอกจากนี ้ข่าวเก่ียวกบั AWN ก าลงัศกึษาตัง้กองทุนรวม

โครงสรา้งพืน้ฐานของตนเองนัน้ ทรพัยสิ์นที่จะลงทนุจะเป็นอาคาร (Tower) หรือ ศนูยข์อ้มลู (Data Center) ไม่ใช่เสน้ใยแกว้น าแสง 

ผูถื้อหน่วยลงทุน สอบถามว่า งบประมาณที่กองทุนรวมส ารองไวส้ าหรับการยา้ยเสน้ใยแกว้น าแสงลงใตด้ิน

หรือไม่ และงบประมาณที่ส ารองไวม้าจากก าไรในแต่ละปีใช่หรือไม่ 

คณุนพวรรณ ชีแ้จงวา่ กองทนุรวมคาดวา่งบประมาณที่กองทนุรวมส ารองไวส้ าหรบัการยา้ยเสน้ใยแกว้น าแสงลง

ใตด้ินเพียงพอต่อการด าเนินการดงักล่าว 

เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงแจง้ต่อที่ประชมุว่า เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ 
จึงไม่มีการลงมติ และคณุนพวรรณสรุปว่าที่ประชมุรบัทราบการจ่ายเงินปันผล ส าหรบัปี 2565 

วาระที ่4  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ส าหรับปี 2566 

พิธีกรเรียนเชิญใหค้ณุเบญจมาฑฐ์ น าเสนอรายละเอียดของวาระนีต้่อที่ประชมุ 

คุณเบญจมาฑฐ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทจดัการไดพ้ิจารณาและเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อ
หน่วยลงทนุประจ าปี รบัทราบการแต่งตัง้ให ้บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของกองทนุรวม ส าหรบั
ปี 2566 โดยบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตที่ส านักงาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบตามหลกัเกณฑ์
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ของส านักงาน ก.ล.ต. และบริษัทจัดการไดพ้ิจารณาคุณสมบัติและความสามารถของผู้สอบบัญชีจากหลักเกณฑค์ุณวุฒิ 
คณุภาพของผูส้อบบญัชี ประสิทธิภาพการท างาน และความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีที่ไม่มีส่วนไดส่้วนเสียหรือมีผลประโยชน์
ขดักนัในการท าหนา้ที่สอบบญัชีของกองทนุรวม โดยรายชื่อผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตมีดงัต่อไปนี  ้

(1) นายวชัรนิทร ์ภสัรพงษ์สกลุ   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 6660 

(2) นางสาวสพุรรณี ตรยิานนัทกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4498 

(3) นายณฐัวฒุิ สนัติเพ็ชร   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5730 

ทั้งนี ้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดยคุณวัชรินทร ์ไดร้ับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีให้กับกองทุนรวมเป็น
ระยะเวลา 3 ปี (เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของกองทนุรวมมาแลว้ตัง้แต่ปี 2563) 

ส าหรับการก าหนดค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี บริษัทจัดการไดพ้ิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
รบัทราบการก าหนดค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชีของกองทุนรวม ประจ าปี 2566 ทัง้สิน้ 1,700,000 บาท (ยงัไม่รวมค่าบรกิารอื่นๆ) 
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.66 จาก 1,640,000 บาท ในปี 2565 

ต่อมาพิธีกรไดเ้รียนเชิญ คุณนพวรรณ ในฐานะผูจ้ัดการกองทุนจากบริษัทจัดการ น า เสนอความเห็นของ
บริษัทจดัการในวาระท่ี 4 เพื่อประกอบการพิจารณารบัทราบ 

คุณนพวรรณ ไดก้ล่าวสรุปความเห็นของบริษัทจัดการในวาระที่ 4 ว่า บริษัทจัดการเห็นสมควรน าเสนอให้
ที่ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชีส าหรบัปี 2566 โดยบริษัทจดัการเห็น
ว่าผูส้อบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ไดป้ฏิบัติหนา้ที่อย่างเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนไดเ้สียกับ
กองทนุรวม 

เมื่อพิธีกรเปิดโอกาสใหม้ีการถาม-ตอบ เก่ียวกบัวาระท่ี 4 นี ้มีผูถื้อหน่วยลงทนุสอบถาม ดงันี ้

ผูถื้อหน่วยลงทุน สอบถามว่า การเปล่ียนผูส้นบัสนุนจาก JAS เป็น AWN นัน้ ถือเป็นการเปล่ียนแปลงที่ส  าคญั

ของกองทนุรวม บรษิัทจดัการมีการวางแผนเพื่อใหก้องทนุรวมไดร้บัประโยชนส์งูสดุอย่างไร 

คุณนพวรรณ ชีแ้จงว่า บริษัทจดัการไดพ้ยายามต่อรองกับผูเ้ช่าเก่ียวกับการปรบัโครงสรา้งค่าเช่า หรือแนวทาง

การจ่ายค่าเช่า รวมทัง้ไดม้ีการเจรจากบัเจา้หนีข้องกองทนุรวม บริษัทจดัการคาดว่าถา้มีขอ้เสนอใดๆ ในอนาคต บริษัทจดัการ

จะพิจารณาและด าเนินการต่อรอง เพื่อใหก้องทนุรวม และผูถื้อหน่วยลงทนุไดป้ระโยชนส์งูสดุ แต่ทัง้นี ้ตอ้งพิจารณาการด าเนิน

ธุรกิจของผูเ้ช่า ซึ่งปัจจบุนัอตุสาหกรรมบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ตมีการแข่งขนัสงู ผูป้ระกอบการรายอื่นๆ มีการปรบัลดค่าบรกิาร 

ดงันัน้ การต่อรองของกองทนุรวม ก็จะตอ้งท าใหผู้เ้ช่าสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได ้ 
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เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงแจง้ต่อที่ประชมุว่า เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ 
จึงไม่มีการลงมติ และคณุนพวรรณสรุปว่าที่ประชมุรบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทุนรวม และค่าใชจ้่ายในการสอบบัญชี 
ส าหรบัปี 2566 

วาระที ่5 วาระอื่นๆ (ถ้ามี) 

พิธีกรไดส้อบถามที่ประชมุว่ามีผูถื้อหน่วยลงทนุประสงคจ์ะเสนอวาระใดเพิ่มเติมหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

พิธิกรชีแ้จงว่า ตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. ไดก้ าหนดว่า ในกรณีผูถื้อหน่วยลงทุนมีความประสงคจ์ะ
เสนอเรื่องพิจารณาอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ ผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งมีหน่วยลงทุนนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 
1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะสามารถเสนอเรื่องพิจารณาอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญ
ประชมุ ต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุได ้

ทัง้นี ้ในระหว่างรอว่าจะมีผูใ้ดเสนอวาระเพิ่มเติมหรือไม่ มีผูถื้อหน่วยลงทนุสอบถามเพิ่มเติม ดงันี  ้

ผูถื้อหน่วยลงทนุ สอบถามว่า ขอทราบก าหนดระยะเวลาในการช าระหนีข้องกองทนุรวม 

คุณนพวรรณ ชีแ้จงว่า ก าหนดระยะเวลาในการช าระหนีข้องกองทุนรวมจะมีแสดงรายละเอียดในหนา้ 2 ของ
รายงานประจ าปี 

ผู้ถือหน่วยลงทุน สอบถามว่า กองทุนรวมมีแนวทางจะเขา้ร่วมกับ AWN ในลักษณะใดบา้ง และมีแนวทาง
ด าเนินการอย่างไร 

คุณนพวรรณ ชีแ้จงว่า บริษัทจดัการจะน าขอ้เสนอแนะของผูถื้อหน่วยลงทุน และขอ้เสนอของ AWN ที่จะมีการ
เสนอมาใหพ้ิจารณาในอนาคต และน าเสนอต่อผูถื้อหน่วยลงทนุต่อไป 

คุณเบญจมาฑฐ์ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า กองทุนรวมไดเ้คยสอบถาม AWN ตัง้แต่ก่อนการประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วย
ลงทุนครัง้ที่ 1/2565 เก่ียวกับแผนการน าทรพัยสิ์นใหม่เขา้มาเพิ่มในกองทุนรวม และเสนอใหน้ าทรพัยสิ์นใหม่เขา้มาเพิ่มเติม
พรอ้มการขอลดค่าเช่า แต่ AWN ยงัไม่ไดว้างแผนด าเนินการอื่นใดนอกจากการเขา้มาเป็นผูส้นบัสนนุของกองทนุรวมแทน JAS 
นอกจากนี ้ปัจจยัในการประเมินว่า AWN จะจดัตัง้กองทุนรวมหรือไม่ คือ แหล่งเงินทุน ตน้ทุนของเงินทุน ระยะเวลาการลงทนุ
ในระยะสัน้หรือระยะยาว ซึ่งกองทนุรวมจะติดตามสอบถาม AWN อย่างต่อเนื่องต่อไป ดงันัน้ บรษิัทจดัการขอยืนยนัว่า บรษิัท
จดัการมีกลยุทธแ์ต่ตอ้งรอสถานการณแ์ละเวลาที่เหมาะสม ทัง้นี ้ในปัจจุบนัเรื่องที่บริษัทจดัการจะสามารถด าเนินการไดเ้ลย 
คือการเจรจาต่อรองกบัเจา้หนีข้องกองทนุรวม เพื่อขอลดดอกเบีย้ แต่ทางเจา้หนีย้งัไม่พิจารณาลดดอกเบีย้ใหเ้นื่องจากยงัไม่มี
ปัจจยัใหม่ประกอบการพิจารณา ซึ่งคงตอ้งรอให ้AWN ยื่นขอ้เสนอใหม่มาใหก้องทนุรวมพิจารณา และเมื่อบริษัทจดัการไดร้บั
ขอ้เสนอใหม่แลว้จะท าการพิจารณา เพื่อด าเนินการและวางแผนต่อไป 
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ผูถื้อหน่วยลงทนุ สอบถามว่า บรษิัทจดัการทราบระยะเวลาในการพิจารณาของ กสทช. ที่จะมีขึน้ในวนัที่ 3 พฤษภาคม 
2566 หรือไม่ และคาดว่า กสทช. จะอนมุตัิหรือไม่ 

คุณนพวรรณ ชีแ้จงว่า บริษัทจดัการทราบเพียงว่า กสทช. จะพิจารณาในวนัที่ 3 พฤษภาคม 2566 และคาดว่า
จะเสรจ็สิน้ภายในไตรมาสที่สองของปีนี ้

ผูถื้อหน่วยลงทุน สอบถามว่า บริษัทจดัการทราบระยะเวลาในการด าเนินการที่ AWN จะเขา้มาเป็นผูส้นบัสนนุ
ของกองทนุรวมภายหลงั กสทช. อนมุตัิ หรือไม่ 

คณุนพวรรณ ชีแ้จงว่า บรษิัทจดัการคาดว่าจะแลว้เสร็จภายในไตรมาสที่สองของปีนี ้

เมื่อไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชมุเพื่อพิจารณา หรือสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าว
ปิดการประชมุสามญัของกองทนุรวม ประจ าปี 2566 

ประธานฯ กล่าวขอบคณุผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งและผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีสละเวลาและใหเ้กียรติมารว่มประชมุ และกล่าว

ปิดประชมุเมื่อเวลาประมาณ 11.09 น. 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 

               (นายพรชลิต พลอยกระจ่าง) 
    ประธานท่ีประชมุ 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั 
กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานบรอดแบนด ์อินเทอรเ์น็ต จสัมิน (JASIF) 

 


